



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 13 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสัปดาห์ 'โรคหมานอน'	แนวหน้า
2. สก๊อปพิเศษ: เกษตรกรชายแดนใต้...พึงพอใจระดับมาก พัฒนาอาชีพปศุสัตว์...	สยามรัฐ
3. มองข้าวหอมมะลิยังแพง เชื้อราคางคกที่1.8หมื่น/ตัน	มติชน
4. คอลัมน์: Snap!	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ประชาธิปไตยกินได้ บทเรียนโง่งมปุ๋ยอินทรีย์	แนวหน้า
6. ความยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา	กรุงเทพธุรกิจ
7. อัปเดตให้สหกรณ์กุ๊ตดอกเบ๊ยต่ำ! ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งติดลมบน	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: อบรมนักบริหารเกษตร	สยามรัฐ
9. เกษตรฯเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรและไหมไทยยกระดับสู่สากล สืบสานงานพ่อสาน...	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: สืบสาน	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้ายังดิน: ช่วยชาวสวนยางครบวงจร	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
หัวข้อข่าว : เดือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัดโรครานอน'

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 13746 หน้า : 8 (บนขวา)

## เดือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัดโรครานอน'

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกหอมแดงใหญ่ของประเทศ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ปลูกหอมแดงเป็นอันดับ 1 ของภาค ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก โดยหอมแดงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 45-70 วัน เกษตรกรนิยมเตรียมพันธุ์ของตนเองไว้ และบางส่วนสั่งซื้อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการส่งเสริมรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยเป็นสินค้าของจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 หอมปี่ราคาเฉลี่ยโลกรับละ 15 - 20 บาท โดยขณะนี้ พื้นที่ปลูกหอมแดงจะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรก ส่วนหอมแดงที่ปลูกในพื้นที่ทำนาเกษตรกรกำลังเร่งทำการปลูก ซึ่งคาดว่าผลผลิตของจังหวัดจะออกมากในปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) กล่าวเสริมว่า หอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น โดยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต หากปีใดสภาพอากาศหนาวเร็วฝนไม่ชุก ปริมาณความชื้นในอากาศสูง การเจริญเติบโตจะดีและผลผลิตจะดีตามด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าปีนี้สภาพอากาศร้อน หอมแดงอาจเกิดโรครานอน หรือ โรครานอน โดยต้นหอมเกิดอาการบิดเบี้ยวและราบลงกับพื้นดิน เกิดจากเชื้อราออสทีโอตริคัม เข้าทำลายผิวเนื้อเชื้อโคนต้นเน่าเสียหาย และจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อไร่หรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ดังนั้น จึงขอเดือนเกษตรกรให้ดูแลแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยหอมแดงจะเป็นโรครานอน สามารถเก็บเกี่ยวเป็นหอมสดก่อนที่จะปล่อยให้ลงหัวได้ หรือคลุกหัวพันธุ์ หรือฉีดพ่นดินด้วยสารกันเชื้อรา หรือใช้เชื้อไตรโคโรมาก่อนปลูกเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งเกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4534-4653 -4 หรืออีเมล zone11@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อข่าว : สก๊อปพิเศษ: เกษตรกรชายแดนใต้...พึงพอใจระดับมาก พัฒนาอาชีพปศุสัตว์-ประมงสร้าง...

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 23913 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8



## เกษตรกรชายแดนใต้...พึงพอใจระดับมาก พัฒนาอาชีพปศุสัตว์-ประมง สร้างรายได้มั่นคง



จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2558 กิจกรรมศึกษาภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายในพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพื้นที่ที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์และประมง ในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัว

เรือนของสมาชิก โดยมีเป้าหมายเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตร และสถาบันเกษตรกรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลของโครงการในระยะต่อเนื่อง ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการสนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันเกษตรกร 5 จังหวัด รวม 15 ราย

และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 จังหวัด ในกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค ซึ่งเป็นสหกรณ์ 18 สหกรณ์ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย 7 ปี เกษตรกร ร้อยละ 95 นำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปปฏิบัติส่งผลกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 85 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม โดยเป็นรายได้จากการขายโคตัวผู้ และมูลโคกระสอบละ 30-50 บาท และเกษตรกรบางรายนำสัตว์ไปปล่อยเลี้ยงไว้ในสวนเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 15 ยังไม่มีรายได้เพิ่ม เนื่องจากยังไม่ต้องการขายโค เพราะเป็นโคตัวเมีย ซึ่งตั้งใจจะเลี้ยงเพื่อเพิ่มแม่พันธุ์ อีกทั้งเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทุกรายยังร่วมกันจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการลดต้นทุน

รหัสข่าว: C-181213021080 (13 ธ.ค. 61/05:43)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อข่าว : สก๊อปพิเศษ: เกษตรกรขายแดนใต้...พึงพอใจระดับมาก พัฒนาอาชีพปศุสัตว์-ประมงสร้าง...

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 23913 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8

ทุนของกลุ่มอาชีพที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยสมาชิก ร้อยละ 71 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เพราะเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้มูลโคแทนการซื้อปุ๋ยมาใช้ในสวนของตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้ เกษตรกรที่เหลือ ร้อยละ 29 มีความรู้สึกว่าต้นทุนการผลิตไม่ลดลงเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรยังคงต้องใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าเดิม และปริมาณมูลโคไม่เพียงพอกับความต้องการ

ด้านนายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคงดำเนินกิจกรรมมาต่อเนื่อง มีรายได้จากกิจกรรม เช่น การขายโค และมูลสัตว์ ซึ่งในปีที่ 1 (ระหว่าง 1 ต.ค. 58-30 ก.ย.59) มีรายได้เฉลี่ย 24,710 บาท/ราย ปีที่ 2 (ระหว่าง 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) มีรายได้เฉลี่ย 30,502 บาท/ราย และปีที่ 3 (ระหว่าง 1 ต.ค. 60-ปัจจุบัน) มีรายได้เฉลี่ย 2,282 บาท/ราย โดยสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ปัจจุบันเฉลี่ย คงเหลือ ลูกโค 1 ตัว และแม่โค 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 30,487 บาท ซึ่งเกษตรกรถือว่าเป็นเงินเก็บของครอบครัว เมื่อ



มีความต้องการหรือจำเป็นต้องใช้เงินจึงจะนำโคไปจำหน่าย

“ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ทั้งด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนด้านองค์ความรู้ การติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ และรายได้ ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ”

## มองข้าวหอมมะลียังแพง เชื่อราคาคงที่ 1.8หมื่น/ตัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประมาณต้นปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ จะสรุปตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าว ในปีการผลิต 2562/63 เบื้องต้นคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/62 ประมาณ 1 ล้านตัน หรือมีผลผลิตข้าวทั้งปีประมาณ 33-34 ล้านตัน ข้าวเปลือก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว คาดว่าจะไม่กระทบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยข้าวหอมมะลียังน่าจะขายได้ในราคาใกล้เคียงปีก่อนหน้า คือประมาณ 18,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวขาวก็ลดหล่นลงไป แต่ปัญหา ราคา และผลผลิตข้าวของไทยจากนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้ว

นายอนันต์กล่าวว่า ราคาข้าวพรีเมียมของไทยยังราคาดี และมีแนวโน้มตลาดจะต้องการอีกมาก เพราะในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวพรีเมียม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจำนวนไม่มากประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 2 ล้านตันข้าวสารก็บริโภคในประเทศ ซึ่งกรมการข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าโปรโมตข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกต่อไป

“ช่วงประมาณกันยายนถึงตุลาคมจะมีขบวนการปล่อยข้าวลือตลอดทุกปี เรื่องข้าวไทยว่ามีข้าวปริมาณมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อาจเกิดคาดหวังให้ราคาตลาดต่ำลง กดราคาของชาวนาที่จะขายได้หลังเก็บเกี่ยว กรมการข้าวได้ลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่มีข้าวข้าเต็มชวา ปรากฏว่าปริมาณข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไม่ได้มีมากเกินไปเกินความต้องการ ซึ่งความจริงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก รวมถึงขณะนี้ไทยมีสต็อกข้าวจากการจำหน่ายเหลืออยู่ ส่งผลให้ราคาข้าวจากนี้ต่อไป ไม่น่ามีปัญหา ชาวนายังคงขายได้ราคาใกล้เคียงปีนี้นั่นแน่นอน” นายอนันต์กล่าว

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Celeb Online

วันที่: พุธที่ 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2799

Col.Inch: 26.41

Ad Value: 39,615

คอลัมน์: Snap!

หน้า: 16(ล่าง)

PRValue (x3): 118,845

Clip: Full Color

ด  
อ  
ค  
ค



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมกับ เกษตรจังหวัดเชียงราย, ท้องเที่ยวและกีฬาเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงาน “Chiangrai Dancing Flowers 2018” งานแสดงดอกไม้ครั้งยิ่งใหญ่ คอนเสิร์ต PRESENT SENSE OF ART เริงร่าประติมากรรมดอกไม้ ครั้งแรกกับงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังในเชียงราย พุทธิรักษ์ ตาษดา สูงนปะติมากรรมดอกไม้ ไทญ์รักษ์ เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง 15-19 ธ.ค.61 ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย



เท็ด แมคคินนี ปลัดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ฝ่ายการค้าและการต่างประเทศ ลงมือทำเครื่องเคียงหลากหลายเมนูที่ใช้รับประทานกับไก่งวง ร่วมกับ เซฟทิเมเบอร์ เดวิด สุวรรณภูต ไนงาน Thanksgiving เพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ไปพร้อมๆ กับชาวอเมริกัน ซึ่งจัดโดย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ใช้ไก่งวงนำเข้าจากอเมริกาสายพันธุ์แท้มาคูกิ้งโฮว์



อมรรัตน์ ชาญปริญา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท แอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดงาน “AIS FAMILY WALK RALLY ครั้งที่ 18” ชวนทุกคนครอบครัวมาร่วมสัมผัสที่สุดของดิจิทัล วอลท์ แรลลี่ กับการแข่งขันเกมกีฬาสุดมันส์ ตอน “Sarnrak Digital Sport” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรม รามา การ์ดैनส์



## ประชาธิปไตยกินได้ บทเรียนโกงบู้ยอินทรีย์

เราเห็นการช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือโดยตรง เข้าบัญชีของเกษตรกร

ไม่ว่าจะเป็น ชาวนา ชาวนายางพารา ชาวนาปลั้มน้ำมัน ฯลฯ

การช่วยเหลือแบบนี้สำหรับการเมืองประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ในบ้านเรา เกษตรกรจะได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการไปทำโครงการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือการรับจำนำสินค้าเกษตร ซึ่งมักเกิดการรั่วไหล หรือทุจริตโกงกินในขั้นตอนการจัดซื้อ หรือการระบายสินค้าเกษตรจากสต็อกของรัฐบาล

ใครอาจจะลืมไปแล้ว สำหรับกรณีศึกษา กรณีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ฯ

ขอสรุปไว้เป็นบทเรียน ดังนี้

1. กรณีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ 407 ล้านบาท เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณ พรรคไทยรักไทย ช่วงปี 2544 - 2545

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก คนละ 6 ปี นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต สส.ปทุมธานี และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และนายวิทยา เทียนทอง อดีตเลขาธิการ รมว.เกษตรฯ อดีต สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย

ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต

2. ทำไมนักการเมือง ระดับนโยบาย ถึงติดคุก?

คำพิพากษาชี้ชัดว่า มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงให้เห็นถึงข้อพิรุณหลายประการว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งนี้มีความผิดปกติส่อไปในทางไม่สุจริต มีการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า มีการร้องเรียนจากหลายฝ่ายว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน ฯลฯ แล้วชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนได้อย่างแท้จริง จนต่อมา มีคำพิพากษาวินิจฉัยด้วยว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยมีการปฏิบัติที่ส่อไปในทางไม่สุจริต

ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงบ่งชี้ว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ มีความผิดปกติมาตั้งแต่ต้น

กรณีนี้ นักการเมือง ระดับนโยบาย จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น ไม่ได้

2. โครงการนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นปุ๋ยเคมี แต่มีการเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ทำการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งเดียว เป็นจำนวนมากถึง 140,637,880 กิโลกรัม

ด้วยการรวบรวมความช่วยเหลือหลายภัย มาดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในคราวเดียวที่ส่วนกลาง

ประกอบด้วย ภัยจากกรณีฝนทิ้งช่วง อุทกภัยจากร่องความกดอากาศต่ำ อุทกภัยจากพายุดีเปรสชันอุซางิ และภัยแล้งปี 2545 ทำให้ต้องมีการจัดซื้อจำนวนมาก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

จัดต่อข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การรวมจัดซื้อที่ส่วนกลางจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะเข้าเสนอราคาจะต้องวางเงินประกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ร้อยละห้า

การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ ต้องวางหลักประกันของ เป็นเงิน 20 ล้านบาทเศษ ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการเงินสูงเท่านั้น ที่สามารถเข้าเสนอราคาได้ ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันน้อยราย

โดยคณะกรรมการได้สวนฯ ได้สอบปากคำผู้ประกอบการที่ซื้อของประกาศประกวดหลายรายให้ถ้อยคำฯ ไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ เพราะเหตุไม่สามารถหาหลักประกันของได้

4. การรวมจัดซื้อปริมาณมากเช่นนี้ รวมทั้งส่วนกลาง ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อได้ง่าย ข้ออ้างว่า การจัดซื้อที่ส่วนกลางเพราะต้องส่งปุ๋ยอินทรีย์ไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ส่วนกลาง และเพื่อจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ฟังไม่ขึ้น

เพราะการได้สวนของคณะกรรมการได้สวนฯ ได้ความว่า มีหน่วยราชการในภูมิภาคที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ตามเงื่อนไขแบบท้ายประกาศประกวดราคาได้ 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง และในจังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง โดยแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จะตรวจวิเคราะห์ส่วนมากก็กระจายอยู่ตามต่างจังหวัด การกระจายให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดซื้อ ย่อมเป็นประโยชน์มากกว่า

5. มีการกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้อัตราเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ทำให้มีผู้ผลิตปุ๋ยทั้งระบบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนดเพียง 7 ราย จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อจำกัดผู้มีสิทธิเสนอราคาให้น้อยลง

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องมีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ยื่นของเสนอราคาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนปุ๋ยอินทรีย์ที่จะจัดซื้อทั้งหมด แต่ในการได้สวนได้ข้อเท็จจริงว่า ไม่มีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รายใดมีจำนวนสต็อกปุ๋ยอินทรีย์มากถึงร้อยละ 50 หรือ 70,318,940 กิโลกรัม แม้แต่รายเดียว จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาที่ไม่สมเหตุผล และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

6. ฮั่ว

ศาลฎีกาฯ ชี้ว่า กระบวนการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวนี้ มีความผิดปกติและส่อทุจริตหลายประการ ทั้งๆ ที่ กรมส่งเสริมการเกษตรเคยจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาหลายครั้ง ย่อมมีข้อมูลของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมย่อมสามารถขอจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับแจ้งสถานที่ผลิตจากผู้ผลิตตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามฟ้องได้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

7. นักการเมืองรู้ หรือควรรู้ว่ามีการฮั่ว แล้วประวิงเวลาจนเซ็นต์สัญญา

ศาลฎีกาฯ ระบุข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 ระหว่างที่กรมส่งเสริม



การเกษตรดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี มีหนังสือถึงนายชูชีพ ผ่านนายเจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า การประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต

นายชูชีพสั่งการให้นายเจริญดำเนินการตรวจสอบและมีการจัดประชุม ที่ประชุมอภิปรายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์หลายประการ เช่น ราคาที่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าความเป็นจริงมากทำให้สงสัยว่า จะมีการสมยอมราคา การรวมจัดซื้อปริมาณมากที่ส่วนกลาง ทำให้ผู้เสนอราคารวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และต้องมีเงินประกันสูง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย ทำให้รัฐได้สินค้าในราคาสูงเกินจริง แต่หลังจากการประชุม นายเจริญกลับไม่ได้มีการรายงานผลการประชุมให้นายชูชีพทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยกับนายชูชีพ ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของรัฐมนตรีผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ที่มีกรกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ประสบภัย พฤติการณ์ของนายชูชีพ (จำเลยที่ 1) ที่ละเลยการตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์นับเป็นข้อพิรุณ

ข้อเท็จจริงยังได้ความอีกว่า ในวันที่ 13 สิงหาคม 2545 คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไปชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ และได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายชูชีพ ผ่านนายวิทยา (จำเลยที่ 2) ขอให้ระงับการทำสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นฯ นำเชื่อว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์มีข้อพิรุณ และไม่เหมาะสมหลายประการ ปรากฏว่า นายชูชีพเพียงแต่เรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ถูกร้องเรียน มาชี้แจงเท่านั้น แทนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการคนกลางมาทำการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความกระจ่างชัด

ต่อมา เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำบันทึกข้อความ ลงวันที่ 10 กันยายน 2545 ถึงนายชูชีพ ผ่านนายวิทยา อ้างถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในวันที่รุ่งขึ้น นายวิทยาให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎร จนได้โทรสารหนังสือของนายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ลงวันที่ 11 กันยายน 2545 ถึงนายวิทยา แล้วนายวิทยารับเชิญส่งในบันทึกข้อความของปลัดฯ ว่าบัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบแล้ว จึงเห็นควรรับราคา นายชูชีพก็ลงนามเห็นชอบและอนุมัติรับราคาในวันเดียวกัน

พฤติการณ์ดังกล่าว ศาลชี้ชัดว่าจำเลยทั้งสองบิดเบือนข้อเท็จจริง และเร่งรีบในการอนุมัติรับราคาการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้

ต่อมา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 นายสุพล ฟองงาม มีหนังสือด่วนที่สุดว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวน่าจะไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรระงับการลงนามทำสัญญาไว้ก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของรัฐ โดยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 แต่นายชูชีพลงนามรับทราบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 อันเป็นเวลาหลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรทำสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด แล้ว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13746

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 111.08 Ad Value: 99,972

PRValue (x3): 299,916

Clip: Black/White

คอลัมน์: กวณน้ำให้ใส: ประชาธิปไตยกินได้ บทเรียนโกงปุ๋ยอินทรีย์

ศาลเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่า จำเลยทั้งสองประวิง  
เวลาให้ล่าช้า จนกรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์แล้ว  
จึงมาลงนามรับทราบ

นายชูชีพและนายวิทยา มีความผิดตามกฎหมายฮั่ว และกฎหมายอาญา  
มาตรา 157

ศาลให้ลงโทษตามกฎหมายฮั่ว จำคุกคนละ 6 ปี

สารลัม



# ความยั่งยืน จากศาสตร์พระราชา

● กรุงเทพธุรกิจ

กลุ่มนี้เชื่อว่า การเกษตรสามารถพัฒนาประเทศให้ดีกว่านี้ได้ สิ่งที่เราทำเป็นตัวอย่างคือชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศเห็นว่า แนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชา และการทำการเกษตรโดยเน้นเรื่อง การสร้างหลุมขมครบบนภูเขา และเนินเขา ในรูปแบบโคก หนอง คลอง นา และการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่น้ำท่วมบนดอยสูง พื้นที่แห้งแล้ง และดินถล่ม

แนวคิดแบบนี้สามารถแก้ปัญหาการเกษตรได้ โดยเน้นทำเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นี่คือ ส่วนหนึ่งที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร



ลาดกระบัง (สจล.) และหลายหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อว่า “พลังคนสร้างสรรค์โลก ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

สิ่งสำคัญของแนวคิดนี้คือการลงมือทำ และทำอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่าย “แตกตัวทั่วไทย เอามือสามัคคี” โดยปีนี้ทำเป็นชุมชนต้นแบบ 4 จังหวัด และอีกไม่นานจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

**วิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารโลกอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดที่ว่า ‘Be the solution to soil pollution’ เน้นเรื่องมลพิษทางดิน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

“ตลอด 6 ปี เราพยายามเผยแพร่ศาสตร์พระราชาในการจัดการดิน น้ำ ป่า ส่งเสริมให้ชุมชนทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำอื่นๆ ร่วมกันฟื้นฟูดิน

การสร้างหลุมขมครบนภูเขาและเนินเขา เพื่อกักเก็บน้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูดินและป้องกันดินพังทลาย ส่งเสริมการทำกสิกรรมธรรมชาติ ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ โดยให้ความรู้ในเรื่องการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืช การทำปุ๋ยชีวภาพ

และการล้างพิษสารเคมีในดินด้วยน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร จึงนับว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวันดินโลกในปีนี้โดยตรง”

**อาทิตย์ กริชพิพรรธ** ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดกล่าวว่า โครงการฯ นี้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสิ่งที่เราได้เห็นจากศาสตร์พระราชาที่พิสูจน์แล้วว่า แก้ปัญหาได้ในทุกพื้นที่หากลงมือทำจริง และสามารถสร้างต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลต่อไป

“เราทำโครงการนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่ปี 2556 และต้องใช้เวลาถึง 9 ปีกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการนำทฤษฎีใหม่ในการจัดการดิน-น้ำ-ป่า-คนสู่การปฏิบัติ เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน และขยายผลจากลุ่มน้ำป่าสักที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มไว้ นำไปขยายผลสู่ลุ่มน้ำอื่นทั่วประเทศ

ในปีแรกๆ ที่เราทำ เป็นเรื่องแปลกในสังคม วันนี้เราเห็นชุมชนพึ่งตนเองกระจายตัวทั่วประเทศ และมีคนสนใจมากขึ้น เราจะยังทำงานร่วมกับพันธมิตร ลงมือทำ จนรู้ว่าการไหนทำแล้วสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ พอไปถึงจุดหนึ่งเราจะมองหาจุดตัวต่อไป”

กิจกรรมทั้ง 4 พื้นที่ มีดังนี้คือ ธรรมธกรกิจ พระราม 9 กรุงเทพฯ, บ้านสวนอิสริยยศเกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้า เมืองจันทร์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ของแวกศิริฤทธิโยธิน พื้นที่ 47 ไร่ ที่บ้านโคกสมอ อ.หนองแขง จ.สระบุรี และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน

**พิเชษฐ โตนติวงศ์** ผู้จัดการธรรมธกรกิจ พระราม 9 กล่าวว่า ที่นี่เป็นตลาดกลางกระจายสินค้าเครือข่ายจากทั่วประเทศ ในราคาที่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ผลิต

“เป้าหมายของเรา คือ สร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากเมืองหลวงต่อไปจะขยายงานไปที่เชียงใหม่ และบ้านศรีฐาน ยโสธร”

**บุญล้อม เต่าแก้ว** คณะทำงานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บ้านโคกสมอ อ.หนองแขง จ.สระบุรี บอกว่า การออกแบบพื้นที่เป็นไปตามหลักภูมิสังคมคือตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสมาชิก และค้นพบว่า ศาสตร์พระราชาเป็นหนทางรอดที่แท้จริง

“จากเหตุการณ์ฝนตกหนักก่อนหน้าวันจัดกิจกรรมเพียง 2 วัน พื้นที่โดยรอบโดนน้ำท่วม เหลือแต่พื้นที่กิจกรรมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เกือบ 1,000 คน และทำกิจกรรมร่วมกันให้สำเร็จลุล่วงไปได้

กิจกรรมล่าสุด เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา **วิริศรา จันธิ** ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ร่วมกับเครือข่ายสร้างต้นแบบหลุมขมครบนพื้นที่สูง

โดยมีบัณฑิต นิเมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นแกนนำ เป็นอีกหนึ่งบทบาทพิสูจน์ว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“เดิมทีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไม่ถูกกัน ผมจึงใช้แนวทางปลูกป่าในใจคนตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ชวนให้ชาวบ้าน



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: จุดประกาย/กรีนไลฟ์

วันที่: พุธที่ 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11039

Col.Inch: 103.02 Ad Value: 247,248

หัวข้อข่าว: ความยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 741,744

Clip: Full Color

ปลูกข้าวแทนการกู้เงินมาซื้อข้าวกิน ซึ่ง  
ตอนนี้มีชาวบ้านเข้าอบรมและลงมือทำตาม  
แล้ว 9 คน และมีชาวบ้านทำตามอีกเยอะ  
ถ้าทุกคนทำตามศาสตร์พระราชาก็สามารถ  
พึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องบุงกรุกป่า อุทยาน  
ก็จะได้พื้นที่ป่าเพิ่ม”

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [https://  
ajourneyinspiredbytheking.org](https://ajourneyinspiredbytheking.org)

## อัปเดตให้สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิพุ่งติดลมบน

นายพิเศษรัฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 5,125 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ทั่วประเทศที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมไปต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมโครงการปกติ 3,125 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ และวงเงินกู้ยืมโครงการพิเศษ 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0-1% มีจำนวน 12 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงาน ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เป็นต้น และได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้สหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อช่วยเหลือสมาชิก หากเกิดภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงจะสรุปตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/62 ประมาณ 1 ล้านตัน หรือมีผลผลิตข้าวทั้งปี 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก การเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวจะไม่กระทบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ ส่วนราคาข้าวหอมมะลิในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 18,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวขาวก็ลดหลั่นลงไป แต่ปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำคงไม่มีแล้ว ทั้งนี้ ราคาข้าวพรีเมียมของไทย อาทิ ข้าวหอมมะลียังมีราคาดี และแนวโน้มตลาดมีความต้องการจำนวนมาก ในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน อีก 2 ล้านตัน ใช้บริโภคในประเทศ.



อบรมนักบริหารเกษตร...นายพีรพันธุ์คอบทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 30 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด ณ สถาบันเกษตรวิชาการ เมื่อเร็วๆ นี้

## เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรและไหมไทยยกระดับสู่สากล

## สืบสานงานพ่อสานต่องานแม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ง  
ปณิธาน “9 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานงาน  
พ่อ สานต่องานแม่” ส่งเสริมผ้าไหมตรา  
กษัตริย์พระราชทานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยสู่สากล

กทม. : นายเกษม ภูธรราช รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย  
ภายหลังเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวัน  
สถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบ  
รอบ 9 ปี” ณ กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ ว่า  
กรมหม่อนไหม เป็นส่วนราชการในสังกัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นโดย  
พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ  
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยพระองค์  
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง  
ในการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
มาโดยตลอด และทรงมีพระราชประสงค์ที่  
จะให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านหม่อนไหม  
โดยตรงทั้งระบบ นำมาสู่การจัดตั้งกรม  
หม่อนไหมขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 52 ตลอด  
ระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม  
ได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานใน  
การอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญา  
ด้านไหมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ  
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งพัฒนางาน  
วิชาการด้านหม่อนไหม เพื่อประโยชน์ของ  
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และดำเนิน  
งานภายใต้ภารกิจสำคัญ ทำให้เกษตรกรผู้  
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและรายได้ที่  
มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  
และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตร  
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และนโยบายของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความ  
มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การตลาด  
นำการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยก  
ระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถ  
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาส  
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรม  
หม่อนไหม โดยให้บูรณาการงานสนองตาม  
พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
และร่วมกันพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก  
ไหมไทย ซึ่งคงเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นที่ต้อง  
การของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านไป  
นานเท่าใด ให้มีคุณภาพ และตอบสนอง  
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอก  
จากนี้ ขอให้กรมหม่อนไหมพัฒนาระบบ  
ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก  
หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำมาวางแผนในการ  
พัฒนา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต่อยอด  
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่อไป”

ด้าน นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดี  
กรมหม่อนไหม กล่าวว่า การดำเนินงาน ในปี  
2562 กรมหม่อนไหม มีนโยบายให้ความ  
สำคัญในการขับเคลื่อนงานยกระดับโครง  
การพระราชดำริด้านหม่อนไหม โดยบูรณา  
การทำงานตามภารกิจให้สนองตามพระราช  
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยการ  
“สืบสาน” งานตามโครงการพระราชดำริ  
ด้านหม่อนไหม รวมถึงส่งเสริมการผลิตผ้า  
ไหมตราสัญลักษณ์พระราชทาน “รักษา” อนุรักษ์  
ภูมิปัญญาหม่อนไหม ลวดลายผ้าไหม ส่ง  
เสริมอาชีพด้านหม่อนไหมเพิ่มพื้นที่การปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม และการ “ต่อยอด” พัฒนา  
งานวิจัยในเชิงรุกเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง  
พัฒนางานนวัตกรรมการผลิต พัฒนางาน  
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมี  
คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อ  
สานต่ออาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้  
คงอยู่ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ  
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน  
รัชกาลที่ 9

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกทั้ง  
ได้เน้นย้ำในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม เร่งติดตาม และแก้ปัญหา  
ให้กับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่ได้อย่าง  
ตรงจุด ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือกลุ่ม  
เกษตรกรมีการผลิตที่มองไปถึงปลายน้ำใน  
เรื่องของการตลาดให้มากขึ้น ตามนโยบาย  
ตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้  
ที่มั่นคง เกิดความยั่งยืนในการประกอบ  
อาชีพหม่อนไหมต่อไป







## ช่วยชาวสวนยางครบวงจร

มาว่ากันต่อเรื่อง...นโยบายถนนพาราซอยซีเมนต์ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ของ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แกนนำชาวสวนยางอย่าง นายเทิกเลิศวิงพง อดีตหัวหน้าพรรคค่างพาราไทย และอดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยกมือเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตู เพราะเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ช่วยดึงราคายางตกต่ำให้กระตื้อขึ้นมาได้อย่างยั่งยืน

แต่จะช่วยให้ชาวสวนยางได้ผลประโยชน์แบบเต็มๆ เทิกให้ข้อคิดทิ้งท้ายเมื่อตอนที่แล้ว...ต้องทำให้ได้แบบครบวงจร มิเช่นนั้น ผลประโยชน์จะไหลกลับไปอยู่ในมือฝูงเหือบ



### วงกรยางษ์เด่น

จะทำให้ครบวงจร ไม่มีอะไรมาก แต่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้ชาวสวนยาง หรือสถาบันเกษตรกร รู้จักเทคโนโลยีผลิตน้ำยางข้น 60% เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมทำถนนพาราซอยซีเมนต์

ให้ชาวบ้านทำน้ำยางข้นขายเองเป็น...ได้ราคามากกว่าเท่าตัว เพราะถ้ายังปล่อยให้ขายเป็นน้ำยางสดอยู่เหมือนเดิม สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จะเป็นโรงงานเหมือนเดิม เพราะน้ำยางสดเก็บได้แค่ 3 ชั่วโมง จะเริ่มแข็งตัว เกษตรกรต้องเร่งขายไว้ก่อนจากรอง ไม่เหมือนทำเป็นน้ำยางข้นเก็บได้นานเป็นปี เกษตรกรเก็บรอเวลาดีราคาได้ มีอำนาจต่อรองมากขึ้น

เทคนิคทำน้ำยางข้น เทิก อธิบายว่าไม่มีอะไรมากมาย สามารถทำได้ 2 แบบ ใช้เครื่องปั่นแยกน้ำออกจากน้ำยาง ราคาเครื่องมีตั้งแต่ 8 แสนขึ้นไปจนถึง 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าผลิตจากประเทศไหน รัฐสามารถสนับสนุนได้ด้วยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้

อีกวิธีดีกว่า เดิมสารเคมีลงไป ให้น้ำกับน้ำยางแยกออกจากกัน วิธีนี้ กยท.รู้ดี เพราะมีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้หมดแล้ว ไปสอบถามกันเองได้

ฉะนั้นปัญหา ณ วันนี้ มันอยู่ที่ว่าภาครัฐมีความจริงใจที่จะลงมือทำจริง เพื่อช่วยพี่น้องชาวสวนยางจริงแท้ไหน เท่านั้นเอง.

**ส-เล-เต**